

### บทคัดย่อ

นายเอกลักษณ์ คำสืบ: การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา  
กองทุนหมู่บ้านสะพานคำ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจุง, 120 หน้า

โครงการกองทุนหมู่บ้านสะพานคำ

ในการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษาหมู่บ้าน สะพานคำ ตำบล ปากช่อง อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการทราบ ศักยภาพและประสิทธิภาพของชุมชน ในการดำเนินงานกองทุน เงิน 1 ล้านบาทที่ รัฐบาลจัดสรร ให้ รวมทั้งผลกระทบของกองทุนฯ ในด้านบวก และ ด้านลบที่มีต่อชุมชนหมู่บ้าน สะพานคำ

สำหรับวิธีการประเมิน ใช้แบบ CIPP MODEL ของสตัฟเฟิลบีม ซึ่งมีการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม (C) ด้านปัจจัยนำเข้า (I) ด้านกระบวนการ (P) และด้านผลผลิต (P) โดยใช้เครื่องมือแบบรายงานต่างๆ (บร.1-บร.12). ในการเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อประเมิน โครงการ ซึ่งแบบเก็บข้อมูล บร. ต่างๆนี้มีการเก็บข้อมูลรวม 2 แบบ คือ 1). การสัมภาษณ์ การ สังเกตและการประชุมเป็นข้อมูลปฐมภูมิ และ 2). ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่รวบรวมไว้แล้ว เช่น ข้อมูล จปฐ. กชช.2ค.ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลแบบทุติยภูมิ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้ การปล่อยให้กู้ยืมของสมาชิกกองทุนบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายแต่ประสิทธิภาพของการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามที่กองทุนฯ ต้องการเช่น การสร้างงาน สร้างอาชีพ เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่จะเป็นการส่งเสริมอาชีพเดิมของกลุ่มผู้กู้ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น สำหรับการคืนเงินกู้ทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย มีปัญหาบ้างเล็กน้อย แต่ก็สามารถติดตามคืนได้ แม้ว่ากลุ่มผู้กู้จะต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบมาใช้ก็ตามเพราะต้องการ รักษาความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์กับผู้ค้าประกัน

ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานกองทุนฯ ให้ประสบความสำเร็จ รัฐบาลควรจัดให้มีคนให้ คำแนะนำในการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การทำบัญชี รวมถึงจัดสรรเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และมีผลตอบแทนให้คณะกรรมการเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ อีกทั้งจะได้ไม่เป็นการรบกวนผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านมากเกินไป

สาขาเทคโนโลยีการจัดการ

ปีการศึกษา 2544

นักศึกษา นายเอกลักษณ์ คำสืบ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.หัสไชย บุญจุง

อาจารย์ร่วมปรึกษา ผศ.ดร.ชวดี มานะเกษม